

BÀI HỌC 12

BA-BY-LÔN VÀ A-MA-GHI-ĐÔN TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG

CÂU GỐC: *“Trên trán người đàn bà ấy có ghi một tên, là: Sự Kỳ Bí, Ba-By-Lôn Lớn, Mẹ Của Phường Đĩ Điếm Và Các Sự Đáng Gờm Ghiếc Của Thế Gian.” (Khải huyền 17:5).*

ĐỌC KINH THÁNH TUẦN NÀY: *Khải huyền 14:8; 16:19; Ê-sai 52:9; Khải huyền 18:1-10; 16:12-16; 1 Các Vua 18:1-40; 1 Cô-rinh-tô 15:1, 2.*

Sách Khải huyền, như chúng ta đã biết, đầy các hình ảnh và dẫn dụ đã được ghi chép trong Cựu Ước. Chẳng hạn như cái tên Ba-by-lôn được nhắc đến sáu lần trong Khải huyền. Nhưng cái tên ấy được dùng không phải để nói về vương quốc thời cổ đại của vua Nê-bu-cát-nết-xa thuộc về nhiều trăm năm trước. Nhưng sứ đồ Giăng đã dùng những hình ảnh cổ tích để diễn tả một sự thật. Trong Khải huyền từ Ba-by-lôn để ví về một quyền lực chính trị mạnh bạo như Ba-by-lôn cổ mà còn có cả một quyền lực tôn giáo rộng lớn sẽ tìm cách khống chế thế gian trong thời kỳ cuối cùng như đế quốc Ba-by-lôn cổ đã làm.

Có những điều liên hệ đến cái tên A-ma-ghi-đôn, là cái tên chỉ được nhắc đến có một lần trong Khải huyền nhưng là một thành ngữ trong tiếng Hê-bơ-rơ là “Đỉnh Ma-ghi-đôn” là một ngọn đồi trong thời cổ của Y-sơ-ra-ên. Vì vậy mà hàng trăm năm, nhiều người cho rằng sẽ có một cuộc dàn binh kinh khủng xảy đến tại địa điểm này trong thời gần tận thế.

Tuần này chúng ta sẽ nghiên cứu về Ba-by-lôn và A-ma-ghi-đôn, và tìm thử xem Kinh Thánh muốn nói gì với chúng ta qua các biểu tượng này.

RƯỢU GIAN DÂM CUÔNG LOẠN CỦA NÓ

Đọc Khải huyền 14:8; 16:19; 17:5; 18:2, 10, 21, là sáu lời tiên tri có nhắc đến cái tên Ba-by-lôn trong sách Khải huyền. Chúng ta phải nhớ là Ba-by-lôn là một đế quốc lấy lòng trong thời cổ mà Kinh Thánh Cựu Ước có nói đến, những lời này cho chúng ta biết gì về Ba-by-lôn của thời kỳ gần tận thế?

Kinh Thánh như là một cuốn sách nói về câu chuyện của hai thành phố, Giê-ru-sa-lem và Ba-by-lôn. Nếu Giê-ru-sa-lem qua toàn Kinh Thánh, là biểu hiệu cho thành thánh của Đức Chúa Trời và cho dân của Ngài (Thi thiên 102:21; Ê-sai 52:9, 65:19, Khải huyền 3:12), thì Ba-by-lôn biểu hiệu cho sự hiệp đáp lợi dụng kẻ thua thiệt, bạo động, tôn giáo giả mạo, và sự phản nghịch lại với Đức Chúa Trời.

Hãy thử nghĩ đến cái tên Ba-bên ngọn tháp mà dân trên đất đã xây để đối nghịch cùng Đức Chúa Trời (Sáng thế Ký 11:9). Trong tiếng Hê-bơ-rơ, tên Ba-by-lôn đến từ chữ gốc là “Ba-bên” mà ra. Trong thư 1 Phi-e-rơ 5:13, khi Phi-e-rơ gửi lời chào thăm từ hội thánh trong “Ba-by-lôn” là ý ông nói về những em em tín hữu tại hội thánh đang ở tại những nơi bị hà hiếp bởi những kẻ không tin Chúa, ấy là thành phố La Mã, nơi ông đang viết các thư của mình.

Đọc Khải huyền 14:8 và 18:3. Các câu này cho thấy ảnh hưởng của các sự đối bại mà Ba-by-lôn đã dùng để điều khiển thế gian và đàn áp dân của Đức Chúa Trời.

Sách Khải huyền nói rất rõ ràng về một Ba-by-lôn là một chính quyền tôn giáo đầy tội lỗi và gian ác. Thế lực gian ác của Ba-by-lôn bành trướng toàn cõi thế gian. Những chữ, “Nó đã khiến tất cả các dân tộc uống rượu thịnh nộ của sự dâm loạn nó” (Khải huyền 18:3; Khải huyền 14:8) là rõ ràng nói về một giáo điều giả dối trái với chân lý thật, và các thói xấu và hành xử hư hoại. Ba-by-lôn là một quyền lực ảnh hưởng trên “mọi quốc gia”. Bởi có đó, bất cứ ai cũng phải thận trọng kẻo họ cũng sẽ bị thói nát như Ba-by-lôn.

Ngày nay, chúng ta hãy nhìn quanh, bao nhiêu là sự gian ác, thói nát, tham nhũng, và hiệp đáp đang xảy ra chung quanh chúng ta. Điều này dạy gì cho chúng ta biết rằng mình phải luôn có mối tương quan mật thiết với Đức Chúa Giê-su và trông cậy nơi Lời Chúa.

BA-BY-LÔN HÙNG CƯỜNG KIA ĐÃ ĐỔ RỒI

Sứ điệp của thiên sứ thứ hai (Khải huyền 14:8) về sự sụp đổ của Ba-by-lôn lại được lặp lại ở đây, trong Khải huyền 18:2. Đó là lời cáo buộc sự thối nát của cái chủ quyền này.

“Kinh Thánh tuyên bố rằng trước thời điểm của sự hồi lai của Chúa, Satan sẽ hoảng hốt và dùng mọi tà phép dối gian để đi dụ dỗ những kẻ nhẹ dạ và tội lỗi; và những kẻ không yêu mến lẽ thật để được cứu, thì nghe những lời dụ hoặc và tin những lời giả dối. (Đọc 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-11.) Ba-by-lôn sẽ sụp đổ khi tất cả những điều trong câu Kinh Thánh này xảy đến. Nhưng Ba-by-lôn sẽ không sụp đổ cho tới khi quyền lực của một tôn giáo của Cơ Đốc giáo và của chính quyền thế gian hợp tác với nhau. Những sự thay đổi này sẽ đến dần dần, nên những điều ghi trong Khải huyền 14:8 sẽ không xảy đến cùng một lúc nhưng sẽ đến trong tương lai.” – Phòng trích Ellen G. White, *Thiện Ác Đấu Tranh – The Great Controversy*, Trang 389, 390.

Bao giờ thì tất cả mọi điều ghi trong Khải huyền 14:8 sẽ xảy đến? Chỉ có Đức Chúa Trời biết. Nhưng chúng ta biết qua những lời khuyến cáo của bà White, Ba-by-lôn thuộc linh, trong tương lai, sẽ nhận lãnh sự đoán phạt của Đức Chúa Trời vì những điều hung ác mà nó đã làm. “Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn, để các con không can dự vào tội lỗi nó và nhận lấy tai họa với nó chẳng. Vì tội lỗi nó chống chất đến tận trời, và Đức Chúa Trời nhớ lại các việc ác nó làm” (Khải huyền 18:4,5). Thời kỳ đoán phạt chắc chắn sẽ xảy ra, như sự đoán phạt đã đến với thành Ba-by-lôn thời cổ đại (đọc Giê-rê-mi 51:9).

Sự đoán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời không phải là điều mà chúng ta phải ngạc nhiên. Kinh Thánh đã nói rất rõ ràng về việc ấy, và chúng ta cũng đã thấy vương quốc Ba-by-lôn bị hủy diệt hoàn toàn như lời tiên tri đã nói trong Đa-ni-ên đoạn 5. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta có một niềm an ủi vì rằng chúng ta đã chấp nhận Đức Chúa Giê-su, và Ngài là Đấng Trung Bảo để cầu thay cho mình trong ngày đoán xét ấy (xin đọc 1 Giăng 2:1; Đa-ni-ên 7:22), bằng không thì số phận chúng ta cũng chẳng khác nào số phận của Ba-by-lôn.

Làm thế nào để chúng ta có được một tấm lòng bình an vì biết chắc như lời hứa của Chúa, mọi sự bất công và gian ác mà dường như không bị đoán phạt trong đời này, sẽ phải bị tỏ bày trước mặt Đức Chúa Trời trong ngày phán xét?

A-MA-GHI-ĐÔN

Nhiều người, kể cả nhiều Cơ Đốc nhân, không biết gì về sách Khải huyền. Nhưng một hình ảnh ghi lại trong Khải huyền mà dường như ai cũng nghe đến hoặc tưởng tượng đến, là A-ma-ghi-đôn (Khải huyền 16:16). Ngay đến cả trong văn hóa ngoại tôn giáo cũng mang đến hình ảnh A-ma-ghi-đôn là sự cuối cùng của một địa cầu bị tàn diệt.

Có nhiều Cơ Đốc nhân tin rằng chính tại chỗ gọi tên là “Đỉnh Ma-ghi-đôn” tại Trung Đông sẽ là nơi một cuộc hành quân vĩ đại mà các lực lượng quân sự của thế giới sẽ giáp chiến và đó sẽ là ngày tận thế. Theo đó, nhiều người còn diễn giải rằng sẽ có một đội binh trên 200 triệu người từ Á châu sẽ kéo tràn sang miền bắc của quốc gia Y-sơ-ra-ên. Người khác thì đoán chắc rằng trận chiến nơi Đỉnh Ma-ghi-đôn sẽ là chung cuộc của thế gian.

Tuy nhiên, Kinh Thánh cho chúng ta một hình ảnh hoàn toàn khác hẳn. Lời Thánh Kinh trưng bày A-ma-ghi-đôn là cực điểm tối hậu của hai đối phương trong cuộc tranh chấp trong vũ trụ, chứ không phải là sự tranh chấp giành giật giữa các quốc gia với nhau. A-ma-ghi-đôn là ám chỉ chung cuộc của cuộc tranh chấp của niềm tin tâm linh và quyền lực của tôn giáo chứ không phải là về kinh tế hay chính trị; tuy nhiên, trong cuộc tranh chấp ấy, chính trị và kinh tế sẽ góp phần ảnh hưởng vào.

Đọc Khải huyền 16:12-16. Chỉ qua các câu này mà thôi, chúng ta học biết gì về A-ma-ghi-đôn?

Trước hết, chúng ta hãy để ý đến các chữ tượng hình trong các câu này. Tà thần giống như ếch nhái ra từ miệng con rồng, miệng của tiên tri giả, và miệng của con thú (Khải huyền 13; “tiên tri giả” đây là nói về con thú từ trong đất ở câu 11). Ở đây chúng ta thấy rõ ràng cuộc tranh chấp vĩ đại đang diễn ra, khi “các tà thần từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả”. Các thần linh ấy là thần linh của ma quỷ và nó đi ra dụ hoặc các vua chúa thế gian “để nhóm họp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng” (16:14). Như vậy chúng ta thấy rõ ràng đó là sự tranh chiến cuối cùng giữa lực lượng của Đấng Christ và Sa-tan. Đó không chỉ là một trận chiến tranh có tính cách địa phương tại Đỉnh Ma-ghi-đôn của một góc xứ Iraq ngày nay.

Đọc Khải huyền 16:15. Thật hấp dẫn là giữa những diễn biến này, Đức Chúa Giê-su vẫn khuyến khích nhắc nhở chúng ta với sứ điệp của Phúc Âm, vừa bằng lời hứa về sự tái lâm của Ngài và vừa về nhu cầu chúng ta cần phải mặc lấy áo công bình của Ngài. Điều này giúp chúng ta hiểu gì về ý nghĩa thiêng liêng của trận chiến mà chúng ta đang dự phần?

A-MA-GHI-ĐÔN VÀ NÚI CẠC-MÊN: PHẦN 1

Cuộc thư hùng dữ dội tại A-ma-ghi-đôn mà chúng ta đã học thì thật sự là gì? Thứ nhất, chúng ta đã biết có thể cái tên A-ma-ghi-đôn là “Đỉnh Mê-ghi-đôn”. Nhưng các bạn có biết là trong vùng đất gọi là Mê-ghi-đôn trên bản đồ thế giới không có một ngọn núi nào không? Chỉ có một ngọn núi cao gần đó nhất là Núi Cạc-mên. Các nhà nghiên cứu Kinh Thánh tin rằng Đỉnh Ma-ghi-đôn tức là Núi Cạc-mên. Và các học giả Kinh Thánh cũng tin rằng câu chuyện của tiên tri Ê-li tại Núi Cạc-mên cũng là một hình ảnh cho những gì sẽ xảy ra trong ngày cuối cùng theo như Khải huyền 13.

Ngày hôm qua chúng ta học về con rồng, con thú từ dưới biển, và tiên tri giả (hay là con thú màu đỏ với oai quyền của con thú từ đất ra) trong Khải huyền 16:12-16. Chúng ta thấy câu 13 nói về những điều giống đoạn 13. Trong bài học số 9, chúng ta học về thần giả dối mà cũng là ba trong một bắt chước giống như Ba Ngôi Đức Chúa Trời mà đoạn 13 đã nói đến.

Khải huyền 13 nói rằng con thú sắc đỏ đầy quyền năng đến từ đất sẽ bắt đầu làm nhiều phép lạ. Nó có quyền làm đến nỗi “lửa từ trên trời sa xuống đất” khi mọi người đều thấy được (câu 13). Các “phép lạ” này sẽ đưa đến một sự thử nghiệm cho những người thờ phượng Đức Chúa Trời và những người thờ phượng quyền năng của “thần mà trông giống như con thú thú nhất (từ nước lên - câu 14).

Đọc lại câu chuyện trong 1 Các Vua 18:1-18. Điều gì xảy ra trong câu chuyện này cho chúng ta thấy những điều trong sách Khải huyền cũng sẽ xảy ra trong ngày cuối cùng?

Biến cố xảy ra trong 1 Các Vua 18:1-18 thật sự cho chúng ta thấy cuộc chiến giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan. Tiên tri Ê-li cho chúng ta thấy vấn đề thật trong câu 18: Dân Đức Chúa Trời đã từ bỏ luật pháp của Chúa. Họ thờ lạy các tà thần giả dối thay vì thờ phụng Đức Chúa Trời. Lịch sử cho chúng ta thấy đây là điều xảy ra trên thế giới thường xuyên và là mầm mống của những điều xấu xa trên thế gian và cả trong vòng dân của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể chọn để thờ lạy “Đấng đã dựng nên trời đất biển và muôn vật trong ấy” hoặc chúng ta có thể chọn để thờ lạy một kẻ khác không phải là Đấng Tạo Hóa. Các biến cố diễn tiến trong Khải huyền 13 cho thấy người ta không thờ phượng Chúa mà người thờ phượng con thú và ảnh tượng giống nó. Không có chỗ đứng hàng hai. Chúng ta phải chọn hoặc đứng về phía Đức Chúa Trời hoặc về phía của Sa-tan. Điều này cho chúng ta thấy đây không phải là một việc không nghiêm trọng vô thường vô phạt, nhất là ở trong cuộc chiến chung kết tại A-ma-ghi-đôn, nơi mà chúng ta thấy cùng cảnh trạng của câu chuyện trên Núi Cạc-mên, sự khác biệt giữa hai phe thật rõ ràng.

A-MA-GHI-ĐÔN VÀ NÚI CẠC-MÊN: PHẦN 2

Đọc 1 Các Vua 18:18-40. Các diễn tiến nào đã xảy ra, câu chuyện kết thúc thế nào trong Cựu Ước? Câu chuyện này có cho chúng ta một khái niệm điều gì cũng sẽ xảy đến nhưng trong một phương diện rộng lớn hơn khi cuộc thư hùng của thời kỳ cuối cùng xảy đến?

Cuộc thư hùng trên Núi Cạc-mên giữa Ê-li, tiên tri của Đức Chúa Trời, và 850 tiên tri của tà thần Ba-anh. Đó là một cuộc thi thố để xem ai là Thần thật, có phải là Đức Chúa Trời - Đấng đã dựng nên trời đất, biển và muôn vật trong đó hay là Ba-anh, chỉ là hình ảnh của một “con rỗng” và một quyền lực muốn tiếm quyền cai trị thế gian bằng sự giả dối (Khải huyền 12:9).

Các thầy phù thủy, tiên tri của Ba-anh la khóc cả ngày để cầu khẩn thần của họ hãy nhậm của lễ và lời cầu xin của họ bằng cách giáng lửa xuống thiêu đốt của lễ họ dâng. Họ la khóc, nhầy nhót, và thậm chí tự rạch thân thể mình để máu chảy hầu thần họ lỡ đang ngu quên sẽ thức dậy và nghe lời cầu xin của họ.

Của lễ dâng của Ê-li dâng cho Chúa đã được tưới nước thật ướt đến nỗi nước đổ tràn xuống nương chung quanh bàn thờ. Ê-li chỉ cầu nguyện một lời cầu xin đơn giản với Đức Chúa Trời của mình, và Ngài liền nhậm lời cầu nguyện của ông và giáng lửa xuống thiêu đốt hết của lễ dâng và cả 12 hòn đá làm bàn thờ và mặt đất chung quanh. Quyền năng của Đức Chúa Trời thật tỏ tường so với thần Ba-anh.

Đọc Khải huyền 16:13; 19:20, 21, và so sánh các câu này với câu chuyện ở Núi Cạc-mên để thấy số phận của các tiên tri đạo giả như thế nào. Chúng ta thấy gì?

Có những điều chúng ta không biết rõ về A-ma-ghi-đôn, nhưng qua câu chuyện nơi Núi Cạc-mên, ít nhất chúng ta biết được chung cuộc của trận thư hùng ấy: kẻ thù của Đức Chúa Trời bị hủy diệt và danh Chúa được cả sáng và khải hoàn cho những kẻ thờ phượng Ngài.

1 Cô-rinh-tô 15:1, 2. Dầu mới đọc thì chúng ta thấy những lời này khác với A-ma-ghi-đôn, nhưng điểm chính mà ông Phao-lô muốn nói đây là gì, và tại sao chúng ta cũng cần phải ghi nhớ, nhất là cho tương lai mà chúng ta chưa thấy đến? Cũng đọc Khải huyền 16:15 mà trong ấy rõ ràng là nói về A-ma-ghi-đôn. Trong hai đoạn này chúng ta cần được cảnh báo về điều gì?

NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:

“Trong một vài chỗ của cuộc thư hùng tại A-ma-ghi-đôn cho chúng ta thấy có những con thú ghê tởm và các biến chuyển gồm ghiếc, nhưng chúng ta thử để một đôi giây nhìn sự kiện này sâu xa hơn. Chúng ta thấy giữa những điều kinh khủng của giai đoạn ấy thì có lời Chúa phán trong Khải huyền 16:15 “Này, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ thức canh trông đợi và gìn giữ y phục mình, để không bước đi lỏa lồ và không bị người ta thấy sự xấu hổ của mình.” Lời nhấn nhủ này nằm ngay giữa các câu Kinh Thánh đang nói về cuộc thư hùng cao điểm tại A-ma-ghi-đôn. Điều này cho thấy Tần Ước luôn có nhiều đoạn văn nói về sự chuẩn bị và chúng ta phải sẵn sàng cho các điều sẽ xảy đến trong thời kỳ cuối cùng.

“Một trong những đoạn của Tần Ước nói về sự cần phải sẵn sàng cho thời kỳ cuối cùng là Khải huyền 17:14: “Họ sẽ đánh nhau với Chiên Con, nhưng Chiên Con sẽ đánh bại họ, vì Ngài là Chúa của các chúa và Vua của các vua, và những người theo Ngài là những người được kêu gọi, được lựa chọn, và trung thành.” Đây là trận đại chiến mà một đội binh vĩ đại với hàng muôn triệu người chiến đấu để hủy diệt đối phương, không phải bằng vũ khí, nhưng bằng sự trung tín với Đấng đã kêu gọi họ. Đây là A-ma-ghi-đôn, một trận chiến khác mọi trận chiến mà các quốc gia, các nhóm phiến loạn, đang chiến đấu ngày nay. Và tôi muốn lặp lại một lần nữa, trận A-ma-ghi-đôn là trận chiến của trí tuệ loài người. Đó cũng là một trận chiến của tấm lòng nào quyết tâm giữ niềm tin vào Chiên Con đã bị giết (Khải huyền 5:9, 10, 12; 13:8)” – Jon Paulien, *Armageddon at the Door* (xuất bản bởi Review and Herald 2008, trang 193).

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:

1. Cách nào bạn có thể giúp cho một người vốn cương quyết tin rằng những diễn biến đã ghi lại trong sách Khải huyền là sẽ xảy ra tại một chỗ đích xác như đã ghi lại? Những cách nào để bạn giúp họ hiểu rằng đó là cách giảng giải sai lầm khi nghiên cứu các lời tiên tri của Khải huyền?
2. Qua bài học và qua lịch sử nhân loại, chúng ta có thể thấy ảnh hưởng của Ba-by-lôn rất lớn trên văn hóa của toàn thế giới. Có những sự dạy dỗ nào của Ba-by-lôn mà chúng ta thấy người ta vẫn giữ thời hiện đại, và cách nào mà chúng ta học được để giúp mình bác bỏ và tránh các sự dạy dỗ ấy?
3. Trong lời bà White nói (ở bài học ngày Thứ Hai), “Nhưng Ba-by-lôn sẽ không sụp đổ cho tới khi quyền lực của một tôn giáo của Cơ Đốc giáo và của chính quyền thế gian hợp tác với nhau.” Hãy suy nghĩ cặn kẽ câu nói này, nhất là về “sự hợp tác của Cơ Đốc giáo và chính quyền thế gian” và bạn thấy gì trong khung cảnh chính trị hay xã hội bạn đang sống?